

Ngày 31/10, Ban Quản lý Khu công nghệ cao (CNC) và các khu công nghiệp (KCN) đã tổ chức hội nghị giới thiệu một số điểm mới về Lộ trình, Lộ trình Doanh nghiệp 2020 vì sự tham gia của hơn 200 doanh nghiệp đang hoạt động trong Khu CNC và các KCN đã nêu.

Tiếp nhận, các chuyên gia đã đánh giá Lộ trình, Lộ trình Doanh nghiệp 2020 sẽ tạo thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp đăng ký đầu tư công nghệ giảm chi phí và thủ tục hành chính.

Ông Văn Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban ngoài nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Lộ trình 2020 là bước thực hiện của Quốc hội thực hiện các nhiệm vụ mà Bộ Chính trị đã đề ra tại Nghị quyết 50 về hoàn thiện thể chế chính sách, nâng cao chất lượng hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài năm 2030. Theo đó, đối với đầu tư nước ngoài, những lĩnh vực trọng tâm trong Nghị quyết 50 là thu hút đầu tư có chọn lọc.

Theo ông Sơn, đối với miền Trung nói chung và đã nêu nói riêng, trong thời gian tới, bên cạnh phát triển các lĩnh vực du lịch dịch vụ thì trong lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ cao... cũng có những bước tiến.

Hội nghị giới thiệu một số điểm mới về Lộ trình, Lộ trình Doanh nghiệp 2020

“Các địa phương nên hình thành các khu công nghiệp lớn, khu công nghiệp nâng cao chất lượng các công nghệ sâu và những khu vực có mật độ dân cư đông có thể trở thành những trung tâm sản xuất lớn. Đồng thời, những địa phương có thể phát triển các ngành mang tính chất công nghệ cao vùng và một dịch vụ trung tâm tài chính, ào tạo hay công nghệ thông tin, công nghệ cao”, ông Sơn nhận xét.

Đối với những điểm cần lưu ý trong Lộ trình này, ông Sơn cho rằng, đối với nhà đầu tư nước ngoài đã có những ưu đãi, ưu đãi riêng biệt, đó là tạo danh mục tiếp cận thị trường. Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài có quyền tiếp cận thị trường như nhà đầu tư trong nước nhưng ngành đầu tư, kinh doanh không thực hiện trong danh mục ngành nghề cấm tiếp cận thị trường học tiếp cận thị trường có ưu tiên.

“Tuy nhiên, trong thời gian tới, đối với nhà đầu tư nước ngoài, sẽ sàng lọc kỹ lưỡng hơn nữa về mặt tiêu chí như: công nghệ, tài chính, công nghệ sản xuất... đồng thời, riêng khu vực miền Trung sẽ có các sàng lọc kỹ lưỡng hơn khi doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào khu vực này”, ông Sơn cho hay.

Bên cạnh đó, ông Sơn cho biết, đối với nhà đầu tư trong nước, hiện đã có nhiều ưu đãi. Ngoài những ưu đãi chung thì nhà đầu tư trong nước cũng nhiều thuận lợi hơn so với trước, vì trong Lộ trình, kinh doanh 2020 đã sửa đổi nhiều các quy định pháp luật như: Lộ trình nhà đầu tư, Lộ trình môi trường, Lộ trình kinh doanh bất động sản... Bên cạnh đó, danh mục đầu tư kinh doanh có ưu tiên đã có nhiều ưu đãi so với trước đây.

Ông Phạm Trọng Sơn, Trưởng Quản lý Khu CNC và các KCN đã nêu phát biểu tiếp nhận.

Ông Phạm Trọng Sơn, Trưởng Quản lý Khu CNC và các KCN đã nêu cho biết, Lộ trình 2020 có nhiều điểm mới, giúp cải thiện cho doanh nghiệp và chính quyền, như là bổ sung thêm 1 số hình thức ưu đãi đầu tư. Đồng thời, bổ sung thêm một số ngành nghề kinh doanh có ưu tiên. Bên cạnh đó, cũng bãi bỏ một số ngành nghề khác trong kinh doanh có ưu tiên. Đồng thời, Lộ trình mới có đưa mô hình mới, đó là ưu tiên sandbox đối với các hình thức kinh doanh mới.

Theo ông Sơn, Lộ trình mới đã ra mắt nhiều vấn đề trong quá trình triển khai thực hiện công nghệ quá trình quản lý nhà nước. Vì thế, chúng tôi mong muốn các chuyên gia sẽ giới thiệu cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong Khu CNC, và chính các ban, công chức của khu CNC và các KCN có cái nhìn rõ hơn về lộ trình áp dụng vào thực tế tiếp theo. Và đây cũng là tin tưởng chúng tôi hy vọng, mọi gì các nhà đầu tư ủng hộ quy định pháp luật.

“Hiện, chúng tôi đang triển khai các công trình, kế hoạch của Thành phố, UBND và các ngành, Ban Xúc tiến đầu tư, đồng thời là sau giai đoạn phòng chống dịch công nghệ xu hướng dịch chuyển các ngành trong giai đoạn mới. Chúng tôi cũng áp dụng một số hình thức xúc tiến đầu tư mới như thông qua các hội nghị trực tuyến tiếp cận các nhà đầu tư tiềm năng; trao đổi trực tiếp, hàng đầu nhà đầu tư về các thủ tục nhanh, gọn hơn thông qua Internet”, ông Sơn cho hay.

